

## NCH - อาจจะต้องถือนานขึ้น ก็ได้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในวลีจั่วหัว...

จริงๆ เหนือเมฆเศกกล่าวไว้แล้วว่า เรื่องของ อัตราดอกเบี้ย และ มาตรการภาษี จะใช้ได้ดี ไม่มีผลกระทบอะไรมากนัก หรือ ถ้าจะกระทบ ก็เป็นไปในทางที่ เรายากให้เป็น แต่ถ้าจะใช้ในภาวะที่มันอาจจะไม่ใช่ ไม่ถูกไม่ควร ผลกระทบมันจะไม่ใช่อะไรที่เราต้องการ ก็ได้นะ... ที่กล่าวมาแบบนี้ ทุกท่านก็น่าจะเดาออกกระมังว่าเหนือเมฆกล่าวถึงอะไร ใช่ครับ เรื่องการเก็บภาษีจากการขายหุ้น เน้นนะครับว่า จากการขายหุ้น นั่นแปลว่า คิดจากก่อนที่ขายทั้งหมด โดยไม่คำนึงนะครับว่า ก่อนนั้นจะเป็นก่อนที่มีกำไรหรือขาดทุน... แล้วที่เหนือเมฆบอกกล่าวคล้ายๆ กับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในยามที่เศรษฐกิจยังไม่ได้อ่อนแรงจริงจัง ตรงไหนหรือ ก็ลองๆ คิดเอาครับ ตลาดหุ้น มันก็จะเป็นเรื่องของหุ้น ที่เกี่ยวเนื่องไปกับบริษัทต่างๆ หนาว ที่ทำธุรกิจอยู่ในเศรษฐกิจนั้นแหละ แล้วถ้ามันไม่ดีขึ้น หรือ ยังไม่แน่ใจว่า บริษัทจะดีขึ้น โดยปกติหุ้นของบริษัทนั้น ก็จะยากที่จะลงทุน เนื่องจากแนวโน้มของราคา มันไม่ได้อยู่ในทิศทางที่เป็นขาขึ้น แค่ภาวะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ยังไม่อยากซื้อหุ้นเลย แล้วมาตรการการเก็บภาษีจากการขาย จะยิ่งไม่อยากซื้อ มากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ หรือ ถ้าจะมองทางดีให้เขาเสียหน่อย ก็จะมองแค่ว่า อาจจะทำให้แรงขายหุ้นลดลง เรียกว่า ซื้อแล้วต้องถือนานๆ หน่อย เอาถ้าให้มากกว่าเดิมหน่อย จะได้คุ้มกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมา ในเมื่อไม่มีแรงขายมากนัก ราคาหุ้นก็อาจจะไม่ลงมาเกินไป ก็เป็นได้นะ นี่เหนือเมฆเข้าข้างแล้วนะ มองดีแบบนี้แหละ แต่ก็อย่างที่กล่าวนั้นแหละครับ ถ้าอะไรไม่เอื้อ การใช้มาตรการ ก็อาจจะเรียกว่า ผิดเวลาก็ว่าได้... ลองให้เศรษฐกิจดีขึ้น เพื่อเฟื่องฟูมากขึ้น หน่อย ราคาหุ้น จะดีมากขึ้น ยิ่งใครคนขายหุ้น ก็ยิ่งดีจะจ่ายภาษีดังกล่าวเองแหละ

### ดูตามเกม...

จากหุ้นที่เก็งกำไรระยะสั้นๆ แบบซื้อๆ ขายๆ ต่อไปวันหน้า แรงขายก็อาจจะหายไปบ้าง การมองรอบยาวๆ ของหุ้น ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีตามที่กล่าวไว้ข้างต้นก็ได้นะ ต้องดูเกมยาวบ้าง

- แนวรับ : ... 1.76-1.74 หรือ เน้นไม่ต่ำกว่า 1.70 ไว้ก่อน
- เป้าหมาย : ... 2.00-2.10 หรือ อาจจะหวังได้ถึงระดับ 2.20

Price Chart...(NCH)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น NCH... พอเราแค่อคิดว่าจะต้องเปลี่ยนเกมการเก็งกำไร มาเน้นเล่นรอบยาวขึ้น หรือ ยืดเวลาการขายให้นานขึ้น นั่นก็หมายถึง เราอาจจะต้องหาเครื่องมือทางเทคนิค มาเพิ่มในการใช้ดูซื้อขาย ด้วยแล้วอย่างภาพนี้ เรื่องของเส้น Trend Line เราอาจจะเอาไว้ดูจุดซื้อจุดขาย นอกเหนือไปจากอ่านแนวโน้ม ลองหากรอบให้เจอ แล้วใช้เป็นจุดขาย ส่วนสัญญาณจะยืนยันว่าจะรอบจริงหรือไม่ถ้าชนแนวต้านแล้วนั้น ก็ลองดูที่ค่าสัญญาณแบบ Golden Cross ก็ได้นะครับ อย่างภาพที่เห็นนี้ ก็น่าจะบอกว่า รูปแบบของแนวโน้ม กำลังอยู่ในทิศทางขาขึ้น จากสัญญาณดังกล่าว และเป็นช่วงต้นไม่การซื้อตรงนี้ แล้วถือนานๆ หรือ ยืดเวลาขาย ก็น่าจะดี